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Mættir: Bryndís, María, Ásrún, Kamila, Lilja, Eyrún, Dóra Sigga, Jakob og Ingileif 

 

1. Starfsáætlun Valsárskóla 
María kynnti starfsáætlunina. Dóra Sigga benti á að hún væri ekki á 
starfsmannalistanum. Bent á að ekki væri gott að aflýsa skóla þegar veðurspáin 
segir rauð viðvörun þar sem spásvæðið er svo stórt. Stundum er veðrið gott hérna 
þó það sé brjálað annars staðar á svæðinu. Vantar upplýsingar um nýjar frímínútur 
sem eru 5 mínútur. Allt var lagað sem þarf að lag og er skýrsla samþykkt til 
skólanefndar.  
 

2. Starfsáætlun Álfaborgar  
Starfsáætlun var kynnt. Bryndís sagið frá ýmsu sem þarf að laga. Auk þess benti 
hún á krækjur á bæði foreldrahandbók og námskrá. Starfsfólk er að vinna með 
nokkra þætti sem þarf að bæta eftir könnun Skólapúls foreldra og starfsmanna. 
Einnig athugasemdir eftir fundi á vorönn 2024.  
 

3. Önnur mál: 
 

a. Bryndís sagið frá því að það er verið að bæta við starfsmanna í stuðning.  
b. Uppfærum nöfn í skólaráði bæði á heimasíðu og starfsáætlun.  
c. María segir frá að mikið er búið að efla kennslu og stuðning í Valsárskóla 
d. Hugmynd að Krummar fái að nota heimilisfræðistofuna t.d. ef þarf að 

baka fyrir jólin o.þ.h. 
 


